

ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจผ่านเว็บไซต์

■ ข้อมูลบริษัท (ญี่ปุ่น)

ชื่อบริษัท	Sakura Seisakusho Ltd.		
ชื่อประธาน	Inoue Masaki	ชื่อตำแหน่ง	ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่
HP URL	https://www.sakuraseisakusho.co.jp		
วันก่อตั้งบริษัท	มิ.ย. ปีค.ศ.1952	เงินทุน	32 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน	53 คน	รายได้ต่อปี	900 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม		
เนื้อหากิจการ	เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, Thin Film Evaporator, Constant Volume Pump, เครื่องปั๊มสุญญากาศ, การวิจัยพัฒนา/ผลิต/จำหน่ายเกี่ยวกับ Static Mixer และอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนและบริการการรักษที่เกี่ยวข้อง		

■ ข้อมูลบริษัท (ไทย)

ชื่อบริษัทในไทย		ชื่อตัวแทนบริษัท	
ที่อยู่			
วันก่อตั้งบริษัท		เงินทุน	
จำนวนพนักงาน		รายได้ต่อปี	

■ ข้อมูลการจับคู่เจรจาธุรกิจ

ความคาดหวังในการเจรจาธุรกิจ	ชาย
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับจากการเจรจาธุรกิจ	สินค้าของบริษัทเราสามารถจัดการกับของเสียจากโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วย การ “เพิ่มความเข้มข้น, แบ่งแยก, ทำให้แห้ง, ทำให้กลายเป็นผง” โดยเครื่องจักรเครื่องเดียว หากเป็นตัวแทนจำหน่าย เราสามารถนำเสนอ “การรีไซเคิลแบบประหยัดพลังงาน” และ “การกำจัดของเสียอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า” ให้กับลูกค้า (โรงงานที่ปล่อยของเสียเป็นหลัก) และน่าจะทำได้ทำธุรกิจกันด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนบริษัทอื่น และการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น “การรีไซเคิล, เก็บรวบรวมสารละลาย (ทินเนอร์ และอื่นๆ) จากของเสียในการทาสีในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆ” “การนำของเสียจากโรงงานอาหารมาทำให้แห้ง, ทำให้กลายเป็นผงเพื่อไปใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ”
เงื่อนไขที่ต้องการจากคู่เจรจา	<ul style="list-style-type: none"> เป็นตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมจะเรียนรู้และโน้มน้าวลูกค้า เนื่องจากจำเป็นต้องอธิบายลูกค้าเกี่ยวกับการรีไซเคิลของเราที่พิเศษไม่เหมือนใคร และสามารถเพิ่มมูลค่าได้สูง

	<ul style="list-style-type: none"> • มีความเชื่อมโยงกับลูกค้าที่ต้องการนำเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ ชี ว ย รั ก ษ า สິ ง แว ด ลั อ ม เข้า มา เพราะนอกจากการกำจัดของเสียจะเป็นมาตรการพื้นฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว “สิ่ง ที่ เกิ บ ร ว บ ร ว ม ได้ ยั ง มี มู ล ค่ำ ” และช่วย“ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย” อีกด้วย • ธุรกิจที่มีแนวคิดไปในทางเดียวกันกับเราร่วมกันคิดข้อมูลเทคโนโลยีและแผนการกำจัดของเสียที่จะนำเสนอต่อลูกค้าเราจะให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการร่วมมือกันเพื่อเป็นการสนับสนุน
<p>รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ ต้องการนำเสนอ</p>	<p>Thin Film Evaporator “Hi-Evaolator”</p> <p>หรือ เครื่อง ระเหย ฟิล์ม แบบ บาง สามารถทำความร้อนและแยกของแข็งและของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เหม็น อ น ใน ค ุ ร ด้วยโครงสร้างของใบมีดที่ออกแบบและจัดวางมาอย่างประณีตให้เหลือช่องว่างระหว่างพื้นผิวที่ให้ ความ ร ้อน , ถ่ายเทความร้อนเพียงเล็กน้อย ทำ ให้ ข อ ง เสี ย บ าง ล ง ดั ว ย ก า ร ห มู น เหว ย ง ของเหลวที่ถูกให้ความร้อนและทำให้ระเหยจะทำให้เย็นตัวลงในอีกชั้นตอนแล้วจึงเก็บรวบรวม ส่วนของแข็งที่แยกออกมาจะทำให้แห้ง และ ทำ ให้ เป็ น ผ ง โด ย ใบ มี ด แล้ ว จึ ง เกิ บ ร ว บ ร ว ม ในบางครั้งส่วนที่เก็บมานี้จะสามารถนำกลับมาใช้งานอีกครั้งในโรงงานของลูกค้าหรือสามารถนำมาจำหน่ายได้ อีกทั้งการที่สามารถ “แยกและทำให้แห้ง” ได้ ใน เครื่อง เตี ย ว “ก า ร เกลี ย ฟิล์ม ให้ บ าง ” จะทำให้ประสิทธิภาพในการระเหยและแห้งดียิ่งขึ้น จึงสามารถลดต้นทุนอุปกรณ์และประหยัดการใช้พลังงานได้อีกด้วย ได้รับรางวัล ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน “อุปกรณ์ป้องกันมลพิษยอดเยี่ยมครั้งที่ 18” ปี 1991</p>